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Fyrirspurn
til félagsmálaráðherra um starfsmannaleigur.

Frá Valdimar L. Friðrikssyni.

1. Hver er reynslan af lögum um starfsmannaleigur sem sett voru í fyrra?
2. Hversu margar starfsmannaleigur starfa í tengslum við íslenskan vinnumarkað?
3. Hversu margir erlendir starfsmenn á vegum starfsmannaleigna starfa hérlendis, hvernig

skiptast þeir eftir starfsgreinum og hversu margir þeirra eru með viðurkenningu á mennt-
un frá heimalandi sínu?


